

## ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ พ.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๘, พ.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๘, พ.ต.อ.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผกก. สภ.เมืองภูเก็ต, พ.ต.อ.อัครเดช พิมลศรี รองผู้บัญชาการกองปราบปราม พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.), ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสงผล รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการ, นางชลธิดา ดาวเรือง นักสืบสวน สอบสวนชำนาญการพิเศษผู้แทนผู้บัญชาการกองคดี ๓, น.อ.เพชรตัน เทียนจันทร์ รองผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓, นายสิทธิชัย เตี้ยอำนวยชัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร ได้สนธิกำลังในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบกลุ่มบุคคลในจังหวัดภูเก็ตกลุ่มหนึ่ง เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด กระทำตนเป็น ผู้มีอิทธิพล ช่มชู้ บังคับให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ประกอบการโรงแรม บริษัททัวร์ ในความผิดฐานร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ช่มชู้ใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกช่มชู้ใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้น หรือจำยอมต่อ สิ่งนั้น ร่วมกันกรรโชกทรัพย์และช่องโจร จำนวน ๘ จุด คือ

๑. อาคารสำนักงาน บริษัท พิโซน่า จำกัด และบริษัทในเครือ เลขที่ ๗๓ ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต
๒. บ้านพักอาศัยของ นายเปียน กี่ สิ้น นายปรีชาวุฒิ หรือปราบ กี่สิ้น นายปัทวิ หรือปัท กี่สิ้น เลขที่ ๗๓ ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต
๓. สำนักงานโรงแรม ป่าตองเบย์ รีโซเทล (ติดกับสำนักงาน บริษัท พิโซน่า จำกัด ) เลขที่ ๗๓ ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต
๔. สำนักงานโรงแรม ป่าตองเบย์ การ์เด็น รีสอร์ท เลขที่ ๓๓/๑ ถนนทวิวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต
๕. สำนักงาน บริษัท ป่าตองฮอัสตี้ จำกัด เลขที่ ๗ ถนนบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต
๖. สำนักงานโรงแรม ป่าตองเบย์ เฮ้าส์ เลขที่ ๑๖๐/๕ ถนนผังเมืองสาย ก . ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต
๗. สำนักงานโรงแรม ป่าตองเบย์ อินน์ เลขที่ ๑๘๘/๖ ถนนผังเมืองสาย ก . ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต
๘. สำนักงานโรงแรม ป่าตองเบย์ ฮิลล์ ถนน ๕๐ ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต

สืบเนื่อง จากการที่ สำนักงาน ปปง. ได้รับการประสานจากตำรวจภูธรภาค ๘ เรื่อง ขอให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ของนายเปียน กี่ สิ้น กับพวก ตามมาตรา ๕๘ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใดๆ เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย ดังกล่าว หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแต่ไม่เป็นผล หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

กลุ่มของ นายเปียน กี่ลีน กับพวก จัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพโดยมีลักษณะเป็นกลุ่มของผู้มีอิทธิพล (มาเฟีย) ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจัดตั้งสหกรณ์รถบริการเพื่อปกปิดวิธีการดำเนินการในการนำรถขอบุคคลอื่น ซึ่งเป็นรถส่วนบุคคลมาร่วมรับจ้างโดยผิดกฎหมายเพื่อร่วมรับส่งผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวตามคิวที่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้เช่าหรือจ้างจอบพื้นที่ที่ตั้งคิวไว้ กีดกันรถรับจ้างรายอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มกระทำตัวเป็นผู้อิทธิพลเอาัดเอาเปรียบ ผู้ประกอบการและผู้ขับรถรับจ้างรายอื่น เพื่อขยายเครือข่ายทุจริต ทั้งโรงแรม อาคารบ้านเช่า ร้านอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง รถยนต์รับจ้าง ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจเครื่องดื่มประเภทของมีนเมา

เนื่องจากนายเปียน กี่ลีน เคยเป็นกำนันตำบลป่าตอง และเคยเป็น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง อาศัย อำนาจอิทธิพล สร้างและขยายธุรกิจได้มากมาย รายได้จากการดำเนินธุรกิจบางส่วน น่าเชื่อได้ว่ามีเจตนาหลบเลี่ยงภาษี มีการย้ายรายชื่อของบุคคลที่สมัครเป็นพนักงานขับรถของบริษัทฯ และเป็นสมาชิกสหกรณ์หลายรายเข้ามาไว้ใน ทะเบียนบ้านเลขที่เดียวกันในท้องที่ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นทะเบียน นของกลุ่มนายเปียน กี่ลีน เพื่อให้ได้ไป ประโยชน์เป็นคะแนนเสียงในการเลือก ตั้งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนนายเปียน ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นวาระที่ ๓ และสมาชิก ในกลุ่มของนายเปียนได้รับ การเลือกเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองหลายคน จนคณะกรรมการการ เลือกตั้งได้มีการสืบสวนสอบสวนและฟ้องต่อศาล ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ได้มีคำพิพากษาและมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้ง ใหม่เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ แต่นายเปียนไม่ได้รับการเลือกตั้ง จึงเชื่อได้ว่า เป็นการสร้างอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่น เพื่อขยายธุรกิจ ปกปิดวิธีการดำเนินการเพื่อกระทำการอันผิดกฎหมายได้ให้มาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ของกลุ่มบุคคล ผู้กระทำความผิดดังกล่าว มีทั้งคนเป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นคนมีตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นความผิดตาม มาตรา ๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ.๒๕๕๒ ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกทรัพย์ หรือรีดเอา ทรัพย์ที่กระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่ หรือช่องโหลตามประมวลกฎหมายอาญา

.....